

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๗/๒๕๖๐



กค. ๒๑.๖
วันที่ ๑๐ พค. ๖๕
เวลา ๑๔.๑๕ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๕๕๕๑
รับที่(อีเมล)
วันที่ ๓๐ พค ๒๕๖๕ ๑๐.๐๐ น.

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๖ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๑๓๒๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๖ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการให้ราชอาณาจักรไทยสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๖ เพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นำของประเทศไทย ในการดำเนินการภายใต้กรอบการดำเนินงานของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงโครงการ กิจกรรม และข้อริเริ่มใหม่ ๆ ที่จะนำไปสู่การต่อยอดและขยายความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่มรดกโลกระหว่างองค์กรต่าง ๆ และนานาชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนจากการใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของกรอบเงินในการจัดประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๖ ตามเสนอ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้รับจากการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับอันเนื่องมาจากการจัดประชุมให้ชัดเจน และหากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๖ ควรมีระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายตามกรอบเงินดังกล่าวรวมทั้งประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นพื้นฐานสำหรับการพิจารณาจัดประชุมในทำนองเดียวกันต่อไปในอนาคต

๓. เห็นควรให้ความเห็นชอบมอบหมายให้ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกลงนามในหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๖ ถึงศูนย์มรดกโลก และหากราชอาณาจักรไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก เห็นชอบให้เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

/เป็นผู้ลงนาม...

เป็นผู้ลงนามในเอกสารเพื่อจัดทำความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country Agreement, HCA) ร่วมกับผู้แทน
จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๑๕๐๙, ๑๕๑๕

โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒

E-mail : Wannapa@nesdc.go.th